

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 9 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND thành phố Quảng Ngãi về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 4 tháng cuối năm 2024

Ngày 13/9/2024, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với UBND thành phố Quảng Ngãi về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 4 tháng cuối năm 2024. Tham dự buổi làm việc có Thủ trưởng các sở, ngành: Công an tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền Thông, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Y tế, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; đại diện thành phố Quảng Ngãi gồm có: Bí thư Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố, tập thể lãnh đạo UBND thành phố và Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi.

Sau khi nghe Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 4 tháng cuối năm 2024 và những đề xuất, kiến nghị của địa phương; ý kiến phát biểu của các sở, ban, ngành và ý kiến của của đồng chí Ngô Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

#### 1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm của Tỉnh nói chung và thành phố Quảng Ngãi nói riêng còn nhiều khó khăn và thách thức đan xen. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, đoàn kết của cả hệ thống chính trị, của Nhân dân trên địa bàn thành phố cùng với sự hỗ trợ của Tỉnh, 08 tháng đầu năm 2024 kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi đã đạt được những kết quả tích cực, trong đó nổi bật:

a) Tổng giá trị sản xuất (giá SS 2010) trên địa bàn 35.115 tỷ đồng, đạt 78,7% KH năm, **tăng 7,7%** so với cùng kỳ; trong đó: dịch vụ 15.406 tỷ đồng, đạt 86,2% KH năm, tăng 8,4% so với cùng kỳ; công nghiệp - xây dựng 17.380 tỷ đồng, đạt 72,3% KH năm, tăng 7,9% so với cùng kỳ; nông nghiệp 2.318 tỷ đồng, đạt 85,5% KH năm, tăng 1,7% so với cùng kỳ.

b) Công tác quản lý quy hoạch, đô thị đã từng bước được quan tâm, chú

trọng, trong đó: Đã rà soát, trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung, một số quy hoạch phân khu để phù hợp với định hướng phát triển thành phố Quảng Ngãi; đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Núi Thiên Bút; Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Quảng Ngãi đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 25 (ngày 23/7/2024); thực hiện việc lập Chương trình phát triển đô thị thành phố Quảng Ngãi giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện các thủ tục để đưa 07 xã Tịnh Khê, Tịnh Ấn Tây, Nghĩa Đông, Nghĩa Dũng, Tịnh Long, Tịnh An và An Phú (*trên cơ sở sáp nhập 02 xã Nghĩa Phú và Nghĩa An*) dự kiến thành lập các phường thuộc thành phố Quảng Ngãi.

c) Phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng được quan tâm, bước đầu đã thu hút được các nhà đầu tư, nghiên cứu, khảo sát để phát triển thương mại dịch vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

d) Công tác chăm lo cho đối tượng chính sách được kịp thời; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao; đã từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của thành phố; duy trì tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho Nhân dân.

đ) Trật tự đô thị được tăng cường, trật tự an toàn giao thông, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, giao quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố Quảng Ngãi trong thời gian vừa qua.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là:

(1) Quy mô kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng đô thị trung tâm của tỉnh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa đúng định hướng, hụt thu ngân sách nhà nước kéo dài nhiều năm; dự kiến 05/6 chỉ tiêu Kinh tế - Đô thị không đạt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi lần thứ XVI đã đề ra.

(2) Việc huy động nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách còn hạn chế; doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ; chưa có giải pháp xúc tiến đầu tư cũng như kêu gọi xã hội hóa, kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược, các doanh nghiệp có vai trò chủ đạo có khả năng khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch,...

(3) Chất lượng công tác quy hoạch chưa thật sự tốt (*còn phải điều chỉnh*), chưa thể hiện được vai trò là công cụ nền tảng để định hướng phát triển đô thị. Phát triển đô thị còn chậm, chưa đồng đều giữa các địa phương; cảnh quan, kiến trúc chưa có nét đặc trưng riêng, chưa tương xứng với vai trò là trung tâm chính

trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh; Công tác giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn đạt thấp, luôn trong nhóm giải ngân thấp của tỉnh, không đạt yêu cầu theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

(4) Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng còn nhiều điểm yếu, cấp xã quản lý chưa chặt chẽ, dẫn đến tình trạng lấn chiếm đất đai, tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến vấn đề đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng còn diễn biến phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB các dự án trên địa bàn thành phố; tình trạng khai thác cát trái phép còn tiếp diễn, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn. Dịch vụ công ích và kiến thiết thị chính, nhất là vệ sinh môi trường, xử lý rác thải chưa đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Công tác cải cách hành chính chưa được quan tâm đúng mức, năm 2023 tụt hạng so với năm 2022 và nằm trong top thứ hạng thấp trong 13 đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh (*năm 2022: thứ hạng 8; năm 2023 thứ hạng 11*). Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có lúc còn lúng túng, chưa giải quyết triệt để, dẫn đến khiếu nại vượt cấp còn diễn ra.

(5) Chất lượng đội ngũ công chức, công chức lãnh đạo, quản lý chưa đều; một số công chức còn tư tưởng sợ trách nhiệm, sợ sai, không dám làm, thận trọng dẫn đến ách tắc, xử lý chậm trễ, chất lượng chưa cao.

## **2. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến**

Thành phố Quảng Ngãi là địa bàn trọng điểm, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nên có rất nhiều lợi thế cần phải được khai thác tối đa để thúc đẩy phát triển bền vững, nhất là các ngành thương mại, du lịch, dịch vụ,..., chuyển dịch quy mô, cơ cấu nền kinh tế đúng hướng, phát triển bền vững; công tác an sinh xã hội được quan tâm kịp thời, mạng lưới y tế, giáo dục được đồng bộ, quốc phòng - an ninh giữ vững. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn mà cả hệ thống chính trị thành phố cần phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi lần thứ XVI đã đề ra.

Trong thời gian đến, yêu cầu chính quyền thành phố Quảng Ngãi tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định tại Báo cáo số 433/BC-UBND ngày 09/9/2024 của UBND thành phố Quảng Ngãi. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

a) Kịp thời đề ra các biện pháp, giải pháp để phát triển quy mô kinh tế; xây dựng và khai thác các nguồn thu ngân sách nhà nước địa bàn. Chịu trách nhiệm và chủ động chỉ đạo xử lý quyết liệt, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc trách nhiệm của UBND thành phố Quảng Ngãi trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để kịp thời triển khai tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo thu ngân sách theo đúng tiến độ.

b) Tập trung thực hiện các giải pháp, biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, dự án do UBND thành phố làm chủ đầu tư, đảm bảo đến 31/12/2024 giải ngân đạt so với kế hoạch đề ra.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư và đầu tư dự án Công viên Thiên Bút, dự án Công viên cây xanh Thạch Bích.

c) Tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm, như: (1) Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc; (2) Kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và Tịnh Long; (3) Kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê; (4) Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh; (5) Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi...

d) Tập trung phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; có giải pháp thiết thực nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm nông nghiệp nhằm tăng thêm thu nhập cho người dân trên địa bàn.

đ) Tổ chức thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức đối với UBND xã Nghĩa An, Nghĩa Phú (*sau khi có Nghị quyết của UBND tỉnh về sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi*); hoàn thiện hồ sơ, số liệu có liên quan và nội dung Đề án xây lập phường.

e) Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học; xây dựng trường học đạt chuẩn kiểm định chất lượng, đạt chuẩn quốc gia. Rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất hiện có của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông để bố trí nguồn lực đầu tư, sửa chữa, cải tạo các công trình thiết yếu như phòng học, thư viện, nhà vệ sinh,... đảm bảo chất lượng dạy và học cũng như sức khỏe của học sinh khi đến trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trong giáo dục.

g) Đẩy mạnh kêu gọi xã hội hóa nguồn lực đầu tư y tế, giáo dục trên địa bàn; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe cho Nhân dân; kịp thời thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; chăm lo đời sống văn hóa, nếp sống văn minh, trọng tâm gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa địa phương.

h) Thực hiện ngay các giải pháp, biện pháp nhằm nâng thứ hạng cải cách hành chính của thành phố Quảng Ngãi trong năm 2024, không để xảy ra tình trạng thấp trong 13 đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh kéo dài nhiều năm; đồng bộ công tác cải cách hành chính gắn với công tác chuyển đổi số, Đề án 06, Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đổi mới, tìm kiếm các giải pháp, sáng kiến phù hợp với đặc thù của địa phương để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính; trong đó, đặc biệt lưu ý phải tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của UBND các xã, phường trên địa bàn, nhất là trong hoạt động phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân. Lấy kết quả Cải cách hành chính hàng năm của từng địa phương để

làm cơ sở cho việc đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức và công tác quy hoạch, bổ nhiệm.

i) Tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn; kịp thời xây dựng các phương án, kịch bản trong công tác phòng, chống bão lũ trong thời gian đến. Chủ động giải quyết có hiệu quả, dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn tại kéo dài thuộc thẩm quyền; không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, tập trung đông người,...

k) Nâng cao đoàn kết nội bộ; tăng cường công tác đào tạo cán bộ thuộc thẩm quyền; tiếp thu tối đa ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ban ngành giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao kịp thời, đảm bảo tiến độ đề ra.

### **3. Đối với đề xuất, kiến nghị:**

a) Trên cơ sở kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 433/BC-UBND ngày 09/9/2024, giao các sở, ban, ngành theo chức năng, nghiên cứu các quy định của pháp luật, hướng dẫn, trả lời cụ thể để UBND thành phố Quảng Ngãi thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

b) Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị liên quan tích cực phối hợp, hỗ trợ UBND thành phố Quảng Ngãi triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian đến.

Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị và UBND thành phố Quảng Ngãi tổ chức triển khai thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Công Thương, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền Thông;
- Thanh tra tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Cục Thống kê tỉnh;
- BQL dự án ĐTXD các công trình: Giao thông, Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tỉnh;
- TT Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.Chuyên môn N.vụ, TTPV-KSTTHC;
- Công TT-ĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH<sub>Tien375</sub>.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Phước Bình**

